



Cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo

❖ **Lê Thị Ái Nam***

Thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến cực đoan của thời tiết, biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19..., đã tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Các cấp ủy trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã ban hành

Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16/7/2018 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được cụ thể hóa theo thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất. Đồng thời, các cấp ủy đã tăng cường công tác tuyên

truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Xác định khâu đột phá trong xây dựng Đảng là công tác cán bộ, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ; nhất là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở. Điểm nổi bật, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt theo phương châm

* *Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu*



“giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương... Tập trung kiểm tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, như: Quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, công tác cán bộ... Qua đó, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, kéo dài được chỉ đạo kiểm tra, kết luận, làm rõ và xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm với tinh thần sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, gắn công tác kiểm tra với sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức bộ máy, kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ kiểm tra đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng thời gian qua đã góp phần

nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc hơn niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề vững chắc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nổi bật là: Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 7%/năm, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; GRDP bình quân đầu người

năm 2020 đạt 58,43 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.500 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân là 21,23%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, tăng dần công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Nông nghiệp từng bước chuyển từ sản xuất theo chiều rộng sang chiều sâu với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, phát triển mạnh. Công nghiệp và xây dựng phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và chế biến thủy sản như: Điện gió, Điện mặt trời, nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín... Công tác thu hút đầu tư, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phát triển mạnh mẽ; đã hoàn thành Nhà máy Điện gió Bạc Liêu với quy mô công suất 99,2 MW đang hoạt động ổn định; triển khai thi công 09 dự án điện gió với tổng công suất 562 MW. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút được Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), công suất 3.200 MW, tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Những dự án này, thời gian tới sẽ đóng góp giá trị gia tăng rất lớn vào ngành công nghiệp của tỉnh, là khâu đột phá, động lực rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng,



chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng thu ngân sách, là tiền đề vững chắc để Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của Quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; UBKT một số nơi chưa thực sự chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp trong tỉnh sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành các quy định, chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; nhất là phải

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16/7/2018 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

2. Tập trung triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý đất đai, dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, công tác cán bộ... Qua kiểm tra, kết luận, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Thường xuyên giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo hướng mở rộng đối tượng và nội dung, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại. Kịp thời xem xét, giải quyết các đơn

thư khiếu nại kỷ luật đảng, đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

3. UBKT các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị, địa phương mình; nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cấp ủy và UBKT. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

4. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp; kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng và nâng cao về chất lượng, nhất là cán bộ kiểm tra cấp huyện và cơ sở; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng và phát huy năng lực cán bộ kiểm tra theo hướng chuyên nghiệp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ UBKT từ tỉnh đến cơ sở. □